

Số: 121/BC-UBND

Diền Môn, ngày 15 tháng 6 năm 2023

## BÁO CÁO

### Về kết quả thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2023

Thực hiện Công văn số 128/TCKH-NS ngày 9 tháng 6 năm 2023 về việc báo cáo công tác phòng chống tham nhũng chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2023;

Ủy ban nhân xã Diền Môn báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2023 như sau:

#### **I/Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:**

-Công tác tuyên truyền:

+Quán triệt nghị quyết của Đảng uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, Chương trình hành động và kế hoạch thực hiện Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí của UBND xã, UBND xã đã phối hợp cùng các các ban ngành, đoàn thể tổ chức các hội nghị quán triệt đến từng cán bộ đoàn viên, hội viên và nhân dân về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023.

Định kỳ tuyên truyền pháp luật nói chung và Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí nói riêng trên hệ thống đài truyền thanh của xã, đồng thời tổ chức các hội nghị lồng ghép, nói chuyện chuyên đề thông qua các cuộc Hội nghị để tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và nhân dân.

+ Về cải cách hành chính:

Xác định việc cải cách hành chính là một trong những chương trình trọng điểm, nên trong những năm qua UBND xã luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, công tác cải cách hành chính luôn được triển khai đồng bộ trên cả 5 mặt: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy Nhà nước, cải cách xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và cải cách tài chính công. UBND xã đã ban hành quy chế làm việc cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế phối hợp giữa UBND xã với các Đoàn thể. Đội ngũ cán bộ công chức được đào tạo đúng chuyên môn, cán bộ được khoán công tác phí theo quy định. UBND xã cũng đã niêm yết công khai bộ thủ tục chính tại phòng “ Tiếp nhận và trả kết quả” để nhân dân thuận tiện trong giao dịch.

#### **II/Tình hình, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong kỳ báo cáo:**

##### **a. Về sử dụng ngân sách Nhà nước:**

Trên cơ sở dự toán giao ngân sách của UBND huyện và Nghị quyết của HĐND xã về phương án phân bổ ngân sách. UBND xã đã ban hành Quyết định số 221 ngày 30 tháng 12 năm 2022 về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước xã

năm 2023 và tiến hành thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí từ khâu phân bổ dự toán ngân sách đầu năm 2023.

Trong xây dựng dự toán đã chấp hành các quy định định mức phân bổ ngân sách Nhà nước, đã phản ánh đầy đủ mọi các khoản chi cần thiết đúng chế độ, Các khoản chi đều có tiết kiệm một cách hợp lý đúng mức quy định mà kế hoạch dự toán phân bổ đầu năm.

UBND xã đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2023 về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023.

Đã thực hiện nghiêm chế độ khoán công tác phí, hội nghị phí theo quy định của tỉnh.

Hạn chế tối đa các hội nghị không cần thiết và không chi tiêu tiếp khách trong các hội nghị. Tiết kiệm tối đa trong việc sử dụng điện, nước và công tác phí trong chi tiêu hội nghị, hội thảo, mua văn phòng phẩm và cước phí điện thoại. Số kinh phí tiết kiệm được với số tiền 8.000.000 trđ (Tám triệu đồng).

Ngoài ra công tác xây dựng kế hoạch và lập dự toán mua sắm trang thiết bị tài sản cố định hàng năm của UBND xã trên cơ sở tiết kiệm chi thường xuyên.

- Việc mua sắm vật tư, tài sản trang thiết bị văn phòng đăng ký mua tập trung theo hình thức chào giá cạnh tranh đảm bảo đúng quy định và các thủ tục đúng chế độ của nhà nước, công khai minh bạch trước hội nghị định kỳ của Cơ quan.

#### **b. Về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản:**

Trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản luôn chú trọng công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí và sử dụng vốn đầu tư. Năm 2023 đã bố trí vốn đầu tư có trọng điểm, đã chú ý đến khâu chuẩn bị đầu tư ưu tiên cho các dự án sớm phát huy có hiệu quả.

#### **c. Trong quản lý sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ:**

Diện tích trụ sở làm việc sử dụng đúng mục đích có hiệu quả, không có điều chuyển từ nơi này sang nơi khác.

#### **d. Trong quản lý, khai thác, sử dụng đất đai tài nguyên thiên nhiên:**

UBND xã luôn quản lý chặt chẽ và ổn định đất đai trong địa giới hành chính của xã, sử dụng đất đai theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, khai thác tài nguyên một cách bền vững và có tiết kiệm theo hướng lâu dài.

#### **e. Trong đào tạo, quản lý lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước:**

UBND xã đã bố trí cán bộ đúng chuyên môn. Tiếp tục thực hiện đào tạo và đào tạo lại cán bộ đạt chuẩn theo qui định. Việc xây dựng và thực hiện quy chế, nội quy về lao động đã được thực hiện tốt công việc đi làm đúng giờ giấc chấp hành chế độ quy định của cơ quan đề ra, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm về thời gian cho nhân dân đến tiện giao dịch.

#### **f. Trong sản xuất và tiêu dùng của người dân:**

Thực hiện tốt theo quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang, liên hoan, hội hè theo quy ước của làng văn hoá, thôn văn hóa. Đã hạn chế tối đa những thủ tục lạc hậu làm tốn kém công, lãng phí tiền

bạc của nhân dân. Trong sản xuất và tiêu dùng nhân dân đã tiết kiệm và trích lỹ thực hiện xây dựng Nông thôn mới ngày càng khang trang văn minh hiện đại hơn.

**g. Số liệu: Theo mẫu đính kèm**

**III. Nêu những kiến nghị, đề xuất:**

.....  
Trên đây là báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2023 của UBND xã Điền Môn./.

**Nơi nhận:**

- UBND huyện;
- Phòng TC-KH huyện;
- TV Đảng uỷ xã;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Đặng Hữu Danh**